
รายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 
สมัยสามัญ  สมัยแรก  ครั้งที่ 1  ประจ าปี พ.ศ.2562 

วันพุธ ที่  13  กุมภาพันธ์ พ.ศ.2562  เวลา 10.00 น. 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา 

 
****************** 

 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้มาประชุม   
1. นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง     ประธานสภาเทศบาล 
2. นายอภิชาติ  สวัสดี     รองประธานสภาเทศบาล 
3. นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ    สมาชิกสภาเทศบาล 
4. นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์     สมาชิกสภาเทศบาล 

 5. นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล     สมาชิกสภาเทศบาล  
6. นายวรวุฒ ิ พลวิชัย     สมาชิกสภาเทศบาล 
7. นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง    สมาชิกสภาเทศบาล 
8. นายอ านวย  กองแก้ว     สมาชิกสภาเทศบาล 
9. นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์    สมาชิกสภาเทศบาล 
10. ว่าที่ร้อยตรี ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์   เลขานุการสภาเทศบาล 

 

สมาชิกสภาเทศบาลผู้ไม่มาประชุม 
1. นายชวน  อิสสระทะ     สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม 
2. นายวิสุทธิ ์ แซ่บ่าง     สมาชิกสภาเทศบาล ลาประชุม 

 

คณะผู้บริหารผู้เข้าประชุม 
 1. นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์    นายกเทศมนตรี 
          2. นายจรูญ   ฮ่ันสกุล     รองนายกเทศมนตรี 
 3. นางพิมพา   ทองวิจิตร     รองนายกเทศมนตรี 
 4. นายวีรชาติ  สถิรภัทร     เลขานุการนายกเทศมนตรี 
พนักงานเทศบาลผู้เข้าร่วมประชุม 
 1. นายสุวิทย์  จีนพัฒน์     รองปลัดเทศบาล 

2. นางสาวจริยา  สกุลหนู     ผู้อ านวยการกองคลัง 
3. นางสาวพัทธนันท์  หนูแป้น    หัวหน้าส านักปลัด 
4. นายธณรัช  ละหารเพ็ชร    ผู้อ านวยการกองช่าง 
5. นางจีรวงศ์  รุ่งอาญา     นักวิเคราะห์นโยบายและแผนช านาญการ 
6. นางอุไรวรรณ  ฉิมมี     เจ้าพนักงานธุรการช านาญงาน 
7. นายกฤษฎา  บุญปก     นิติกรปฏิบัติการ 
8. นางสาวสุณิสา  อินทกูล    เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 
9. นางจรีพร  อิสสระทะ     ผู้ช่วยนักวิชาการประชาสัมพันธ์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม  
1. นายเกรียงศักดิ์   ใจดี     ท้องถิ่นอ าเภอเคียนซา 
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เริ่มประชุมเวลา  10.00 น.  
 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     สมาชิกสภาเทศบาลได้มาครบองค์ประชุมแล้ว ผมขอเรียนเชิญท่าน
ประธานสภาเทศบาล จุดเทียน ธูป บูชาพระรัตนตรัย และด าเนินการประชุม
ตามระเบียบวาระ ขอเรียนเชิญครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     เรียน ท่านนายกเทศมนตรี  คณะผู้บริหาร  สมาชิกสภาเทศบาลทั้ง 2 เขต 
และข้าราชการทุกท่าน  ขณะนี้ครบองค์ประชุมแล้ว  ผมขอเปิดประชุมสภา
เทศบาลต าบลเคียนซา สมัยสามัญ สมัยแรก ครั้งที่ 1 ประจ าปี พ.ศ.2562 
วันที่ 13  กุมภาพันธ์  2562 เวลา 10.00 น. ณ ห้องประชุมสภาเทศบาล
ต าบลเคียนซา ตามระเบียบวาระต่อไป 

ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.1 พนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     ระเบียบวาระที่ 1.1 มีพนักงานเทศบาลบรรจุใหม่ 1 ท่าน นางสาวสุณิสา  
อินทกูล  ขอเชิญแนะน าตัว   

นางสาวสุณิสา  อินทกูล 
เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน 

     เรียนท่านประธานสภาเทศบาล คณะผู้บริหาร และข้าราชการทุกท่าน  ดิฉัน 
นางสาวสุณิสา  อินทกูล  มาบรรจุในต าแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการปฏิบัติงาน  
ปฏิบัติงานสังกัด กองช่าง  ภูมิล าเนาเป็นคนต าบลบ้านเสด็จ อ าเภอเคียนซา 
ยินดีที่ได้ร่วมงานกับพ่ีๆทุกท่านค่ะ  

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     สภาเทศบาลต าบลเคียนซา ในฐานะฝ่ายนิติบัญญัติ ยินดีต้อนรับ ขอให้
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย  

ระเบียบวาระท่ี  2 เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา  สมัยสามัญ  สมัย
ที่ 3  ครั้งที่ 2  ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2561 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     ต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ 2 รับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลต าบล
เคียนซา สมัยสามัญ สมัยที่ 3 ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่  27   
สิงหาคม  2561  ขอให้สมาชิกทุกท่านตรวจสอบรายงานการประชุมเพ่ือแก้ไข
และรับรองต่อไป มีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขข้อความหรือไม่ เชิญครับ 
     เชิญท่านเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์ ครับ 

นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์  
สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา เขต 1 หน้าแรก ในส่วนของผู้เข้าร่วมประชุม 
ชื่อของกระผมตกหล่นไปครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     รายงานการประชุม มีแก้ไขโดยเพิ่ม ชื่อท่านเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์ ครับ  
     มีท่านใดจะแก้ไขหรือเพ่ิมเติมอีกหรือไม่ หากไม่มีท่านใดขอแก้ไข ผมขอมติที่
ประชุม สมาชิกสภาท่านใดรับรองรายงานการประชุมสภา  สมัยสามัญ สมัยที่ 3 



-๓- 
 

ครั้งที่ 2 ประจ าปี 2561  เมื่อวันที่  27  สิงหาคม  2561 โปรดยกมือขึ้นครับ  

มติที่ประชุม      รับรอง 7 ท่าน   
( 1.นายอภิชาติ  สวัสดี  2.นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 3.นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล 
4.นายเทิดศักดิ์ ลิ้มเจษฎาพงษ์  5.นายจรัล กมลจิตรุ่งเรือง 6.นายประจักษ์ 
สุริยาพิทักษ์  7.นายวรวุฒิ พลวิชัย )    
     ไม่รับรอง (ไม่มี)   
     งดออกเสียง 2 ท่าน  
( 1.นายอ านวย  กองแก้ว  2.นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง ) 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องกระทู้ถาม  
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี  4 เรื่อง ที่คณะกรรมการสภาท้องถิ่นตั้งขึ้นพิจารณาเสร็จแล้ว   
ไม่มี 

ระเบียบวาระท่ี 5 
 

เรื่องที่เสนอใหม่ 
5.1  ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา สมัยสามัญ ประจ าปี 
พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

      ระเบียบวาระที่ 5.1 ก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา สมัย
สามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป เสนอโดย 
สมาชิกสภาเทศบาล  
     ขอเชิญท่านจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  ครับ 

นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  คณะผู้บริหาร สมาชิกสภาเทศบาล และ
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน  กระผมนายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  สมาชิกสภาเทศบาล
ต าบลเคียนซา เขต 2  ขอน าเสนอสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา สมัย
สามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป โดยอาศัย
อ านาจตามมาตรา 24  แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.2496 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 12) พ.ศ.2546 แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 13) พ.ศ.2552 และความตาม
ข้อ 21 แห่งระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น 
พ.ศ.2547  และแก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2)  พ.ศ.2554 ดังนี้   
สมัยประชุมสามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562  
1. สมัยสามัญ สมัยที่ 2  ระหว่างวันที่  1 – 30   พฤษภาคม  พ.ศ.2562 
2. สมัยสามัญ สมัยที่ 3  ระหว่างวันที่  1 – 30  สิงหาคม  พ.ศ.2562  
3. สมัยสามัญ สมัยที่ 4  ระหว่างวันที่  1 – 30  พฤศจิกายน  พ.ศ.2562  
 

สมัยประชุมสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป พ.ศ.2563    
1. สมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป 2563  ระหว่างวันที่  1  กุมภาพันธ์ – 2  
มีนาคม  2563 
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นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     มีท่านใดจะน าเสนอเป็นอย่างอ่ืนหรือไม่  หากไม่มี  ผมขอมติที่ประชุม  
สมาชิกท่านใดเห็นชอบการก าหนดสมัยประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา สมัย
สามัญ ประจ าปี พ.ศ.2562 และสมัยสามัญ สมัยแรกของปีถัดไป ตามที่ท่าน
จรัล  น าเสนอ โปรดยกมือขึ้นครับ 

มติที่ประชุม      เห็นชอบ 7 ท่าน   
( 1.นายอภิชาติ  สวัสดี  2.นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 3.นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล 
4.นายเทิดศักดิ์ ลิ้มเจษฎาพงษ์  5.นายจรัล กมลจิตรุ่งเรือง 6.นายประจักษ์ 
สุริยาพิทักษ์  7.นายวรวุฒิ พลวิชัย )    
     ไมเ่ห็นชอบ (ไม่มี)   
     งดออกเสียง 2 ท่าน  
( 1.นายอ านวย  กองแก้ว  2.นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง ) 

 5.2 ขอความเห็นชอบต่อสภาพิจารณาการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ 
(MOU)  การจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอย
(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี 
(กลุ่ม 1)  

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ระเบียบวาระ 5.2 ขอความเห็นชอบต่อสภาพิจารณาการจัดท าบันทึก
ข้อตกลงความร่วมมือ (MOU)  การจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับการบริหาร
จัดการมูลฝอย (Clusters)  ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพ้ืนที่จังหวัด      
สุราษฎร์ธานี (กลุ่ม 1) ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา 

     เรียนประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ข้าพเจ้า นายโกวิช  แสงตะวันวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา ขอเสนอญัตติ
เรื่อง ขอความเห็นชอบต่อสภาพิจารณาอนุมัติการจัดท าบันทึกข้อตกลงความ
ร่วมมือ (MOU)  การจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอย
(Clusters) ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่ม 1) 
     ด้วยกระทรวงมหาดไทย ได้ก าหนดแผนแม่บทการจัดการขยะมูลฝอย (พ.ศ. 
2559 – 2564) ในการด าเนินการแก้ไขปัญหาขยะมูลฝอยและขยะอันตราย
ของประเทศ มีการก าหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะ  การบูรณาการ     
การด าเนินงานร่วมกันของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้ง ภาครัฐ เอกชน และภาค
ประชาชน และที่ส าคัญได้ก าหนดบทบาทหน้าที่ของหน่วยงานต่าง ๆ ไว้ อย่าง
ชัดเจน กระทรวงมหาดไทยในฐานะ หน่วยงานหลักที่รับผิดชอบขยะมูลฝอย
ชุมชน ประกอบกับเป็นหน่วยงานที่ก ากับดูแลจังหวัดและองค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่นในการจัดการขยะมูลฝอยให้เป็นไปตามกฎหมาย ประกาศ ระเบียบ และ
แนวทาง ที่เหมาะสม จึงเป็นพันธกิจและภารกิจที่จ าเป็นในการจัดท าแผนปฏิบัติ
การขับเคลื่อนการจัดการขยะมูลฝอยชุมชนของทั้งจังหวัดและองค์กรปกครอง
ส่วนท้องถิ่นให้สอดคล้องกับสภาพปัญหาและสามารถด าเนินการ จัดการขยะมูล
ฝอยได้อย่างมีประสิทธิภาพในระดับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ซึ่งเป็น
หน่วยงานปฏิบัติการในระดับพื้นท่ี  ด าเนินการดังนี้ 
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     1. ร่วมกับจังหวัดจัดท าแผนปฏิบัติการเพ่ือด าเนินงานในการจัดการขยะมูล
ฝอยขององค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่นและจังหวัด  
     2. ด าเนินการก าจัดขยะมูลฝอยตกค้างภายในพ้ืนที่ให้หมดไป โดยด าเนินการ
ปิด และ/หรือปรับปรุง ฟ้ืนฟูสถานที่ก าจัดขยะมูลฝอยเดิมให้ถูกต้อง  
     3. ด าเนินการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในพ้ืนที่ และจัดระบบการเก็บ
รวบรวมขนส่งขยะมูลฝอยและ ขยะอันตรายชุมชนแบบแยกประเภทเพ่ือส่ง
ก าจัดอย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ  
     4. การรวมกลุ่มพ้ืนที่และจัดตั้งศูนย์ก าจัดขยะมูลฝอยรวม โดยใช้เทคโนโลยี
ที่เหมาะสม ส่งเสริม ภาคเอกชนลงทุนการจัดการขยะมูลฝอย และได้รับการ
ยอมรับจากประชาชนในพื้นที่  
     5. จัดหาพื้นที่ที่เหมาะสมเพ่ือรองรับการจัดการขยะมูลฝอยหรือการก าจัด
ขยะมูลฝอย  
     6. ออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเกี่ยวกับการจัดการขยะมูลฝอยภายใต้กฎหมายที่
เกี่ยวข้อง ในการคัดแยก เก็บรวบรวม การเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอย การ
จัดเก็บค่าธรรมเนียมการเก็บขนและก าจัดขยะมูลฝอยให้ เหมาะสม เป็นต้น  
     7. จัดตั้งศูนย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการขยะมูลฝอยชุมชนในระดับ
ท้องถิ่น  
     8. ติดตามและบังคับใช้กฎหมายกับเอกชนผู้รับจ้างการจัดการขยะมูลฝอย 
ให้เอกชนด าเนินการ จัดการขยะมูลฝอยในพ้ืนที่บริการอย่างถูกต้องตามหลัก
วิชาการ  
     9. สนับสนุนการสร้างกระบวนการมีส่วนร่วมของประชาชนในพื้นท่ี โดยการ
เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และเปิดช่องทางให้ประชาชนสามารถเสนอแนะ ร่วม
ตัดสินใจและร่วมมือในการด าเนินโครงการบริหารจัดการ ขยะมูลฝอยและขยะ
อันตรายตั้งแต่ต้นทาง  
      จังหวัดสุราษฎร์ธานี  ได้ก าหนดแนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอย  
ตามแนวทางที่กระทรวงมหาดไทยเสนอ โดยมีแนวทางการรวมกลุ่มจัดการขยะ
มูลฝอย (Clusters)  เพ่ือให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นสามารถจัดการขยะมูล
ฝอยร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพ  โดยมีหลักเกณฑ์ให้ใช้เขตพ้ืนที่การปกครอง
เป็นหลักเนื่องจากมีความชัดเจนและมีความสะดวกในการบริหารจัดการ และให้
มีการแบ่งกลุ่มแต่ละกลุ่ม  ใช้เขตพ้ืนที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  ประกอบ
กับใช้ข้อมูล   จ านวนปริมาณขยะมูลฝอยมาเป็นเกณฑ์ในการจัดกลุ่มโดยจังหวัด
สุราษฎร์ธานี ได้แบ่งกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย  ออกเป็น  7  กลุ่ม  
เทศบาลต าบลเคียนซา จัดอยู่ในกลุ่ม  Zone  1  ซึ่งประกอบด้วย  อ าเภอเมือง  
อ าเภอพุนพิน  อ าเภอคีรีรัฐนิคม อ าเภอบ้านตาขุน  อ าเภอพนมอ าเภอวิภาวดี  
อ าเภอท่าฉาง  อ าเภอไชยา  อ าเภอท่าชนะ  อ าเภอเคียนซา (ยกเว้น อบต.พ่วง
พรมคร)  ซึ่งกลุ่มพ้ืนที่  Zone  1  มีองค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้าง เป็น
เจ้าภาพหลักในการจัดการขยะมูลฝอย  
     ในการนี้ องค์การบริหารส่วนต าบลท่าโรงช้างในฐานะเจ้าภาพหลัก ได้จัดท า
ร่างบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การจัดท าบริการสาธารณะเกี่ยวกับการบริหาร
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จัดการมูลฝอยในลักษณะกลุ่มพ้ืนที่ในการจัดการมูลฝอย (Clusters)  มาเพ่ือลง
นามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ  MOU  
     ดังนี้ เทศบาลต าบลเคียนซา  จึงขอน าเรื่องการตกลงความร่วมมือการจัดท า
บริการสาธารณะเกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอย มาเพ่ือน าเสนอสภาเทศบาล
ต าบลเคียนซา ได้พิจารณาให้ความเห็นชอบและได้ท า MOU กับ องค์การบริหาร
ส่วนต าบลท่าโรงช้าง ต่อไป 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     เชิญท่านเลขานุการสภา ครับ 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภา  ท่านนายกเทศมนตรี  ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติที่
เคารพ  ในการประชุมสภาครั้งที่ผ่านๆมา ผมได้พูดเกี่ยวกับการจัดการขยะมูล
ฝอยไว้ ว่าในอนาคตเราจะต้องเข้าสู่กระบวนการที่รัฐบาลได้วางแผนไว้ ซึ่งตาม
แนวทางการบริหารจัดการขยะมูลฝอยของหน่วยงานปฏิบัติการในระดับพ้ืนที่ 
ก าหนดไว้ 9 ข้อ ท่านนายกฯได้กล่าวไปแล้วนั้น จังหวัดได้แบ่งกลุ่มพ้ืนที่ในการ
จัดการมูลฝอยไว้ 7 กลุ่ม อ าเภอเคียนซาอยู่ในกลุ่มโซนที่ 1 ยกเว้น ต าบลพ่วง
พรมคร ซึ่งอยู่ในโชนที่ 2 เนื่องจากมีความสะดวกในการเดินทาง และลด
ค่าใช้จ่ายในการขนส่งมากกว่า  
     เทศบาลต าบลเคียนซา มีขยะวันละ 2 ตัน  ที่จะต้องไปส่งที่ท่าโรงช้าง มี
อัตราค่าทิ้งขยะ ตันละ 550 บาท ในเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2562 ที่ผ่านมาว่า ตั้งงบประมาณเตรียมเงินไว้ส าหรับค่าขน
ย้ายขยะประมาณ 300,000 บาท ตั้งแต่ปี 2562 เป็นต้นไป รัฐบาลได้ให้
ความส าคญักับเรื่องการคัดแยกขยะ และจะด าเนินการอย่างจริงจัง   
     ทางอ าเภอเคียนซา ได้เสนอชื่อเทศบาลต าบลเคียนซา เป็นเทศบาลน าร่องใน
การจัดการขยะต้นทาง จัดท าถังขยะเปียก จะด าเนินการในเดือนกุมภาพันธ์ ซึ่ง
จังหวัด โดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดจะมาร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ด้วย  
     ตามที่ผมได้ชี้แจงให้ท่านสมาชิกสภาทราบ หวังว่าทุกท่านคงเข้าใจ  ให้
ความส าคัญกับเรื่องการจัดการขยะ และเห็นชอบกับญัตติท่ีน าเสนอครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ตามญัตติที่ท่านนายกเทศมนตรีได้น าเสนอ ผมขอมติในที่ประชุมสภา ท่าน
สมาชิกท่านใดเห็นชอบการจัดท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) การจัดท า
บริการสาธารณะเกี่ยวกับการบริหารจัดการมูลฝอย(Clusters) ขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานี (กลุ่ม 1)  โปรดยกมือขึ้น 

มติที่ประชุม      เห็นชอบ 6 ท่าน   
( 1.นายอภิชาติ  สวัสดี  2.นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 3.นายสุเทพ  ฮ่ันสกุล 
4.นายเทิดศักดิ์ ลิ้มเจษฎาพงษ์  5.นายจรัล กมลจิตรุ่งเรือง 6.นายประจักษ์ 
สุริยาพิทักษ์  )    
     ไมเ่ห็นชอบ (ไม่มี)   
     งดออกเสียง 3 ท่าน  
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( 1.นายอ านวย  กองแก้ว  2.นายวรวุฒิ พลวิชัย 3.นายยุทธศักดิ์  กมลจิต
รุ่งเรือง ) 

 5.3 ขอให้สภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลเคียนซา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเคียนซา 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ระเบียบวาระที่ 5.3 ขอให้สภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเคียนซา และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเคียนซา ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา 

          เรียนประธานสภาที่เคารพ  ท่านสมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุก
ท่าน ข้าพเจ้า นายโกวิช  แสงตะวันวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา  ขอเสนอ
ญัตติ เรื่องขอให้สภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
พัฒนาเทศบาลต าบลเคียนซา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผล
แผนพัฒนาเทศบาลต าบลเคียนซา 
     ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนาขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ 
(ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2561  องค์กรการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  ประกอบด้วย
คณะกรรมการ  ดังนี้ 
 1.คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  
 2.คณะกรรมการสนับสนุนการจัดท าแผนพัฒนาท้องถิ่น  
 3.คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  
ซึ่งคณะกรรมการทั้ง 3 ชุด  จะมีสมาชิกสภาท้องถิ่นร่วมเป็นคณะกรรมการด้วย  
ในชุดของคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  และคณะกรรมการติดตามและ
ประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น คณะละ  3  ท่าน  และคณะกรรมการดังกล่าวจะ
อยู่ในต าแหน่งคราวละสองปี  และอาจได้รับการคัดเลือกอีก  ซึ่งจะหมดวาระใน
วันที่  10 กุมภาพันธ์  2562  ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548 แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559  
     ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2548  แก้ไขเพ่ิมเติม 
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 จึงขอให้สภาคัดเลือก
สมาชิกสภาท้องถิ่นเพ่ือเป็นคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  จ านวน 3 ท่าน  และ
คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  จ านวน 3 ท่าน แทน
คณะกรรมการที่หมดวาระเม่ือวันที่  10 กุมภาพันธ์  2562 และคณะกรรมการ
อยู่ในต าแหน่งคราวละสี่ปี 
          ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซาเพ่ือพิจารณา
คัดเลือกต่อไป 
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ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภาผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ในระเบียบวาระที่ 
5.3 การพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาล
ต าบลเคียนซา ผมขอให้ท่านสมาชิกสภาได้น าเสนอชื่อเพ่ือนสมาชิกที่มีความรู้ 
ความเหมาะสม เป็นตัวแทนของสภาเพ่ือไปท าหน้าที่ คณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลต าบลเคียนซา และคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
เทศบาลต าบลเคียนซา จ านวน 2 คณะๆ ละ 3 ท่าน  เชิญท่านสมาชิกน าเสนอ
ครับ 
     เชิญท่านจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง 

นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

     เรียนประธานสภาที่เคารพ กระผมนายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเคียนซา เขต 2 ขอเสนอ  นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ เป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเคียนซาครับ 

ที่ประชุม      รับรอง 2 ท่าน 
1. นายสุเทพ  ฮั่นสกุล 
2. นายอภิชาติ  สวัสดี 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเคียนซา
ท่านที่ 2 ครับ 

นายอภิชาติ   สวัสดี 
รองประธานสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายอภิชาติ  สวัสดี  สมาชิกสภา
เทศบาลต าบลเคียนซา เขต 2 ขอเสนอท่านสุเทพ  ฮ่ันสกุล  เป็นคณะ
กรรมการฯ ท่านที ่2 ครับ 

ที่ประชุม      รับรอง 2 ท่าน 
1. นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 
2. นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์ 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเคียนซา
ท่านที่ 3 ครับ 

นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์  สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลเคียนซา เขต 2 ผมขอเสนอท่านวรวุฒิ  พลวิชัย เป็นคณะ
กรรมการฯ คนที่ 3 ครับ 

ที่ประชุม      รับรอง 2 ท่าน 
1. นายสุเทพ  ฮั่นสกุล 
2. นายอภิชาติ  สวัสดี 



-๙- 
 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     มีสมาชิกท่านใดที่จะน าเสนอชื่อสมาชิกท่านอ่ืนเป็นคณะกรรมการพัฒนา
เทศบาลอีกหรือไม่  
     หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิม  ล าดับต่อไปเป็นการเสนอชื่อท่านสมาชิกสภาเพ่ือ
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล จ านวน 3 ท่าน 
     ขอเชิญท่านประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 

นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ และคณะผู้บริหาร กระผมนายประดิษฐ์  
ปลอดภิญโญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา เขต 1 ขอเสนอท่านจรัล  กมล
จิตรุ่งเรือง  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลครับ 

ที่ประชุม      รับรอง 2 ท่าน 
1. นายอภิชาติ  สวัสดี 
2. นายสุเทพ  ฮั่นสกุล 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลท่านที่ 
2 ครับ 

นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  กระผมนายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลเคียนซา เขต 2  ขอเสนอท่านเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์    
เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ที่ประชุม      รับรอง 2 ท่าน 
1. นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 
2. นายสุเทพ  ฮั่นสกุล 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผลท่านที่ 
3 ครับ 

นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ  และคณะผู้บริหาร  กระผมนายประดิษฐ์  
ปลอดภิญโญ  สมาชิกสภาเทศบาลต าบลเคียนซา เขต 1 ขอเสนอท่านประจักษ์  
สุริยาพิทักษ์  เป็นคณะกรรมการติดตามและประเมินผล 

ที่ประชุม      รับรอง  2  ท่าน 
1. นายสุเทพ  ฮั่นสกุล 
2. นายวรวุฒิ  พลวิชัย 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     มีสมาชิกท่านใดจะเสนอชื่อคณะกรรมการติดตามและประเมินผลอีกไหม
ครับ  
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     หากไม่มีท่านใดเสนอเ พ่ิม เป็นอันว่าเราได้ตัวแทนจากสภาไปเป็น
คณะกรรมการพัฒนาเทศบาลต าบลเคียนซา จ านวน 3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 
2. นายสุเทพ  ฮั่นสกุล 
3. นายวรวุฒิ  พลวิชัย 

คณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาเทศบาลต าบลเคียนซา จ านวน 
3 ท่าน ประกอบด้วย 

1. นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง 
2. นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์ 
3. นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์ 

ที่ประชุม      รับทราบ 

 5.4 ขอให้สภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 
 

     ระเบียบวาระที่ 5.4 ขอให้สภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ ขอเชิญท่านนายกเทศมนตรีครับ 

นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา 

     เรียนประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ข้าพเจ้า นายโกวิช  แสงตะวันวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา ขอเสนอญัตติ 
เรื่อง ขอให้สภาพิจารณาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเป็นคณะกรรมการกองทุน
หลักประกันสุขภาพฯ 
     ตามประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์
เพ่ือสนับสนุนให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบ
หลักประกันสุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561 ข้อ12 (3) ให้มี
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ประกอบด้วยสมาชิกสภาองค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ที่สภาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมอบหมาย จ านวน 2 คน 
     บัดนี้ คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ ได้สิ้นสุดวาระลงแล้ว  เมื่อ
วันที่  28  ธันวาคม  พ.ศ. 2561  เพ่ือให้การปฎิบัติเป็นไปตาม ประกาศ
คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่อง หลักเกณฑ์เพ่ือสนับสนุนให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นด าเนินงานและบริหารจัดการระบบหลักประกัน
สุขภาพในระดับท้องถิ่นหรือพ้ืนที่ พ.ศ. 2561  ข้อ 12 (3)  จึงขอให้สภา
เทศบาลต าบลเคียนซาคัดเลือกสมาชิกสภาเทศบาลเพ่ือเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ จ านวน  2 ท่าน  เพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพเทศบาลต าบลเคียนซา 
     ขอได้โปรดน าเสนอต่อที่ประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซา เพ่ือพิจารณา
คัดเลือกต่อไปครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอเชิญท่านสมาชิกเสนอชื่อบุคคลที่สมควรได้รับการคัดเลือกเป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพฯ 
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นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 2 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ กระผมนายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง สมาชิก
สภาเทศบาลต าบลเคียนซา เขต 2 ขอเสนอชื่อท่านเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์ เป็น
คณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ 1 ครับ 

ที่ประชุม      รับรอง  2  ท่าน 
1. นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 
2. นายประจักษ์  สุริยาพิทักษ์ 

ว่าที่ ร.ต.ภิญโญ  วัชระสวัสดิ์ 
เลขานุการสภาเทศบาล 

     ขอเชิญเสนอชื่อสมาชิกสภาเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
คนที่ 2 ครับ 

นายเทิดศักดิ์  ลิ้มเจษฎาพงษ์ 
สมาชิกสภาเทศบาล เขต 1 

     เรียนประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วมประชุม
ทุกท่าน  กระผมนายเทิดศักดิ์   ลิ้มเจษฎาพงษ์  สมาชิกสภาเทศบาลต าบล 
เคียนซา เขต 1 ขอเสนอชื่อท่านจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง  เป็นคณะกรรมการ
กองทุนหลักประกันสุขภาพ คนที่ 2 ครับ 

ที่ประชุม      รับรอง  2  ท่าน 
1. นายสุเทพ  ฮั่นสกุล 
2. นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     มีท่านใดจะเสนอจะน าเสนออีกไหมครับ   หากไม่มีท่านใดเสนอเพ่ิม 
เป็นอันว่าสภามีมติเห็นชอบให้นายเทิดศักดิ์   ลิ้มเจษฎาพงษ์  และนายจรัล  
กมลจิตรุ่งเรือง  ตัวแทนจากสภาเป็นคณะกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพ 
ซึ่งมีวาระการด ารงต าแหน่ง 4 ปี 

ที่ประชุม      รับทราบ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขณะนี้เวลา 11.55 นาที ผมขอพักเพ่ือรับประทานอาหารเที่ยง  และจะเริ่ม
ประชุมระเบียบวาระท่ี 6 เรื่องอ่ืนๆ ในเวลา 13.00 น. 

พักเที่ยง เวลา 12.00 – 13.00 น. 

เริ่มประชุมเวลา 13.05 น.  

ระเบียบวาระท่ี  6 เรื่องอ่ืนๆ  
6.1 ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ.
2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รอบที่  2 (ระหว่าง 1  
ตุลาคม 2560 – 30 กันยายน 2561) 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

     ระเบียบวาระที่ 6.1 ขอรายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รอบที่ 2  
(ระหว่าง  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561) ขอเชิญท่าน
นายกเทศมนตรีครับ 
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นายโกวิช   แสงตะวันวงศ์ 
นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา 

     เรียนประธานสภาที่เคารพ  สมาชิกสภา  และผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน 
ข้าพเจ้า นายโกวิช  แสงตะวันวงศ์ นายกเทศมนตรีต าบลเคียนซา ขอรายงาน
การติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561  รอบที่ 2  (ระหว่าง  1  ตุลาคม  2560 – 30  
กันยายน  2561) ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการจัดท าแผนพัฒนา
ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2548  แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 
2559 และ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561   ข้อ 30(5) ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผลการ
ติดตามและประเมินผลต่อสภาท้องถิ่น และคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น  พร้อม
ทั้งประกาศผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นให้ประชาชนใน
ท้องถิ่นทราบในที่เปิดเผยภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นเสนอผล
การติดตามและประเมินผลดังกล่าว  และต้องปิดประกาศไว้เป็นระยะเวลาไม่
น้อยกว่าสามสิบวัน  โดยอย่างน้อยปีละหนึ่งครั้งภายในเดือนธันวาคมของทุกปี 
     ซึ่งในการติดตามประเมินผลแผนแผนพัฒนา ประจ าปีงบประมาณ 2561 
รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม  2560 - 30 กันยายน  2561) ได้
ด าเนินการติดตามและประเมินผลเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่  24  ธันวาคม  
2561  โดยคณะกรรมการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา  ซึ่งมีรายละเอียด
ดังนี้ 
     จากผลการด าเนินการติดตามประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่น  เทศบาลต าบล
เคียนซา ได้ประเมินผลการด าเนินการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 -
2564)  ประจ าปีงบประมาณ  พ.ศ. 2561  ระหว่างวันที่  1  ตุลาคม 2560  
ถึง 30  กันยายน  2561  จ านวนโครงการทั้งหมด  123  โครงการ  มี
รายละเอียดดังนี้ 

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพ้ืนฐาน  
     จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ. 2561  ทั้งหมด  19  
โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  3 โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  15.79  
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  16  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  84.21  

2.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสังคม 
     จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ. 2561  ทั้ งหมด 65  
โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  25   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
38.46  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ   41  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  
63.08 

3.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านเศรษฐกิจ 
     จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ. 2561  ทั้งหมด  4  โครงการ   
จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ    4  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  100  

4.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
     จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ. 2561  ทั้งหมด  7  โครงการ   
จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  1  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  14.29  จ านวน 
โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  6  โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  85.71  
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5.  ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการบริหารจัดการภาครฐั  
     จ านวนโครงการที่ปรากฏในแผนพัฒนา พ.ศ. 2559  ทั้งหมด  28  
โครงการ  จ านวนโครงการที่ได้ด าเนินการ  16   โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
57.14  จ านวนโครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ   12   โครงการ   คิดเป็นร้อยละ  
42.86  
     สรุปผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาทั้ง  5  ยุทธศาสตร์ 
     -  โครงการตามแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561 -2564) ปี 2561  
จ านวน 123  โครงการ   
     -  โครงการที่ได้ด าเนินการแล้วและอยู่ระหว่างด าเนินการ  จ านวน  45   
โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  36.59 
     -  โครงการที่ยังไม่ได้ด าเนินการ  จ านวน  79  โครงการ  คิดเป็นร้อยละ  
64.23 
     ดังนั้น  เพ่ือให้การปฏิบัติเป็นไปตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยการ
จัดท าแผนพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ..ศ. 2548  เพ่ิมเติม (ฉบับ
ที่ 2) พ.ศ. 2559 และ(ฉบับที่ 3) พ.ศ.2561 ข้าพเจ้าจึงขอรายงานผลการ
ติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาท้องถิ่นสี่ปี (พ.ศ. 2561-2564) ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ.2561 รอบที่ 2 (ระหว่างวันที่ 1 ตุลาคม 2560 - 30 
กันยายน  2561 )  เพ่ือให้สภาเทศบาลต าบลเคียนซาทราบ    

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

 

    ตามที่ท่านนายกเทศมนตรีได้รายงานการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา
ท้องถิ่นสี่ปี(พ.ศ.2561-2564) ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2561  รอบที่ 2  
(ระหว่าง  1  ตุลาคม  2560 – 30  กันยายน  2561) ให้ทุกท่านได้ทราบไป
แล้วนั้น มีสมาชิกท่านใดมีข้อสงสัยจะให้ผู้ เกี่ยวข้องชี้แจงหรือไม่  ซึ่งก่อนหน้านี้
ทางเจ้าหน้าที่ก็ได้ส่งเอกสารให้ทุกท่านไปก่อนหน้านี้แล้ว  
     ไม่มีท่านใดสอบถามเพ่ิมเติม เป็นอันว่าสมาชิกสภาทุกท่านรับทราบนะครับ 

มติที่ประชุม      รับทราบ 

 6.2 รายงานข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมาย
ขั้นต่ า การจัดบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2560 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     ระเบียบวาระท่ี 6.2 รายงานข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัด
และค่าเป้าหมายขั้นต่ า การจัดบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2560 
ขอเชิญเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบได้รายงานครับ  
     เชิญคุณพัทธนันท์  หนูแป้น  ครับ 

นางสาวพัทธนันท์  หนูแป้น 
หัวหน้าส านักปลัด 

     เรียนท่านประธานสภาที่เคารพ สมาชิกสภา คณะผู้บริหาร และผู้เข้าร่วม
ประชุมทุกท่าน  ดิฉันนางสาวพัทธนันท์   หนูแป้น  หัวหน้าส านักปลัด          
การรายงานข้อมูลตามแบบติดตามประเมินผลเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า
การจัดบริการสาธารณะ ประจ าปีงบประมาณ 2560 ได้จัดท าเป็นรูปเล่มซึ่งได้
จัดส่งให้ท่านสมาชิกไปแล้ว โดยส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจ
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ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ขอความร่วมมือเทศบาลด าเนินการตาม
ขั้นตอนและวิธีการประเมินตนเอง โดยน าเกณฑ์ชี้วัดและค่าเป้าหมายขั้นต่ า
มาตรฐานการบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นมาเป็นเกณฑ์  

     การติดตามประเมินผลการจัดบริการสาธารณะของเทศบาล ด าเนินการโดย
ก าหนดให้เทศบาลใช้กลไกของคณะผู้บริหารท าหน้าที่ก ากับดูแลและรับรองผล
การประเมิน โดยมีขั้นตอนดังนี้ 

1. แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินตนเอง โดยให้ผู้บริหารเทศบาล แต่งตั้ง
คณะกรรมการประเมินตนเอง ประกอบด้วยผู้แทนส่วนงานตามภารกิจ
การจัดบริการสาธารณะในแต่ละด้าน เพื่อรับผิดชอบในการประสาน
และรวบรวมข้อมูล 

2. ด าเนินการประเมินตนเองตามแบบรวบรวมข้อมูล และบันทึกข้อมูลตาม
แบบติดตามประเมินผลที่ก าหนด 

3. เสนอผลการประเมินตนเองให้ผู้บริหารทราบและรับรอง 

4. ส่งผลการประเมินให้ ส านักงานคณะกรรมการการกระจายอ านาจให้แก่
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ทางระบบออนไลน์ที่ www.odloc.go.th  

5. น าข้อมูลที่ได้รับจากการประเมินตนเองรายงานในที่ประชุมทราบ 
เพ่ือให้ทราบผลการปฏิบัติงานของเทศบาลตามแบบรวบรวมข้อมูล 
ภายหลังการจัดส่งผลการประเมินตนเองให้ส านักงานคณะกรรมการการ
กระจายอ านาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแล้ว 

6. แจ้งผลการประเมินตนเองให้ประชาชนทราบ เพ่ือให้ประชาชนรับทราบ
ข้อมูลการปฏิบัติงานของเทศบาล โดยผ่านกระบวนการประชาคมและ/
หรือ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์ของเทศบาล หรืออ่ืนๆ ตาม
สมควร 

     และขณะนี้เทศบาลได้ด าเนินการถึงขั้นตอนที่ 5 โดยหน้าที่ 6 – 49 ของ
แบบรายงาน  เป็นสรุปผลการประเมินการจัดบริการสาธารณะ ของเทศบาล
ต าบลเคียนซาในแต่ละด้าน คือ  
ด้านที่ 1 โครงสร้างพื้นฐาน   
ด้านที่ 2 งานส่งเสริมคุณภาพชีวิต   
ด้านที่ 3 การจัดระเบียบชุมชน/สังคม และการรักษาความสงบเรียบร้อย   
ด้านที่ 4 การวางแผนส่งเสริมการลงทุน พาณิชยกรรม และการท่องเที่ยว   
ด้านที่ 5 การบริหาร การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม   
ด้านที่ 6 ศิลปะ วัฒนธรรม ศาสนา จารีตประเพณี และภูมิปัญญาท้องถิ่น 
และหลังจากรายงานให้สภาได้ทราบแล้ว ขั้นตอนต่อไปทางเทศบาลจะน า
รายงานผลการประเมินฯให้ประชาชนได้ทราบ ผ่านช่องทางการประชาสัมพันธ์
หรืออ่ืนๆที่เหมาะสมค่ะ 

 

http://www.odloc.go.th/
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นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     วันนี้ท่านเกรียงศักดิ์  ใจดี  ท้องถิ่นอ าเภอเคียนซา ได้มาพบปะพูดคุยเรื่อง
การจัดการขยะกับทุกท่าน  เรียนเชิญครับ      

นายเกรียงศักดิ์  ใจดี 
ท้องถิน่อ าเภอเคียนซา 

     เรียนท่านประธานสภา ผู้บริหาร ท่านสมาชิกสภา และพนักงานทุกท่าน 
วันนี้นับว่าเป็นโอกาสดีที่ได้มาพบปะทุกท่าน  มีเรื่องส าคัญที่จะมาพูดคุยเกี่ยวกับ
เรื่องการจัดการขยะ  การคัดแยกก่อนทิ้ง  การรณรงค์ของเทศบาล  การสร้าง
การรับรู้ระหว่างท้องถิ่นกับประชาชน   และล่าสุดได้รับแจ้งจากจังหวัดคือการให้
อ าเภอคัดเลือกท้องถิ่นน าร่องในการจัดการขยะเปียก ซ่ึงเทศบาลต าบลเคียนซามี
ลักษณะเป็นชุมชน มีประชากรหนาแน่น ปริมาณขยะเยอะพอสมควร  มีความ
เหมาะสมที่สุดที่จะเป็น อปท.น าร่อง ของอ าเภอเคียนซา และได้รายงานจังหวัด
ไปว่าจะด าเนนิการวันที่  20  กุมภาพันธ์  2562 ประเด็นที่เป็นสาระส าคัญของ
การจัดการขยะเปียก ทางเทศบาลคงจะคุยเรื่องนี้ไปบ้างแล้ว เบื้องต้นเราต้อง
สร้างการรับรู้ระหว่างท้องถิ่นกับชุมชน ในการบริหารจัดการขยะครัวเรือน 
ยกตัวอย่างเช่น ใน 1 ครัวเรือน มีขยะ 1-2 กิโล จะเป็นขยะเปียกครึ่งหนึ่งเป็น
อย่างน้อย ชาวบ้านอาศัยความสะดวก เมื่อมีถังขยะ เค้าจะรวมมัดถุงไปทิ้งขยะ 
ไม่มีการคัดแยกขยะ ท าให้มีปริมาณขยะเยอะเกินความจ าเป็น ทั้งที่สามารถลด
ปริมาณขยะได้ ดังนั้นต้องดูว่าเป็นขยะเปียก หรือขยะทั่วไป ในส่วนของขยะที่
ย่อยสลายได้ก็หาวิธีการก าจัด  ในส่วนที่น ามาทิ้งก็เป็นถุงพลาสติกหรือขยะอ่ืนๆ 
ทีไ่ม่สามารถก าจัดได้ แต่ขยะอันตรายก็ให้แยกออกมา เช่นหลอดไฟ ถ่านไฟฉาย    
     ในการสร้างการรับรู้ให้กับชาวบ้านกระท าได้ในบ้านเรือนที่อยู่ในชนบท 
เทศบาลต าบลเคียนซา มี  700 กว่าครัวเรือน  อยากให้เอาจริงเอาจังกับเรื่องนี้ 
ถ้าชาวบ้านให้ความร่วมมือในการสร้างการรับรู้ จะท าให้ปริมาณขยะลดไป
ครึ่งหนึ่งเลยทีเดียว  ส่วนท้องถิ่นต้องลงพ้ืนที่พูดคุยกับชาวบ้านอย่างจริงจัง  ซึ่ง
ผมจะลงพ้ืนที่ร่วมกับท่านด้วย  ในฐานะของผู้น าท้องถิ่นขอให้เป็นตัวอย่างให้
ชาวบ้านได้เห็น ขอฝากกับทุกท่านไว้ด้วยครับ ขอบคุณครับ 

นายยุทธศักดิ์  กมลจิตรุ่งเรือง 
ประธานสภาเทศบาล 

     ขอบคุณท่านท้องถิ่นอ าเภอเคียนซา ที่มาพบปะพูดคุยในวันนี้ครับ  
     มีสมาชิกสภาท่านใดจะน าเสนอเพ่ิมเติมบ้างครับ  ถ้าไม่มีผมขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลต าบลเคียนซาครับ 
 

ปิดประชุม   เวลา  14.30 น. 
 

 

 

 

 

    (ลงชื่อ) ว่าที่ร้อยตรี                 ผู้บันทึกการประชุม 
                  (ภิญโญ  วชัระสวัสดิ์) 
                                   เลขานุการสภาเทศบาล  
 
 



-๑๖- 
 

 
 
คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจแล้ว 
 
    (ลงชื่อ)                   ประธานกรรมการตรวจรายงานการประชุม 
             (นายจรัล  กมลจิตรุ่งเรือง) 
 
    (ลงชื่อ)                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
                 (นายวิสุทธิ์   แซ่บา่ง) 
 
    (ลงชื่อ)                    กรรมการตรวจรายงานการประชุม 
           (นายประดิษฐ์  ปลอดภิญโญ) 


